



ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบที่ ๒ หัวงวันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เด็กแรกเกิด สัญชาติไทย ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เล็กน้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนมี รายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตรา ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ ๖ ปี นั้น

เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๕ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน หากไม่มี ผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี (ตลาดใหญ่)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประสพ สารสมัคร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางกาญจนา ศรีสง่า)  
นายกพัฒนาชุมชนบ้านนาญการ

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน

ลำดับที่	ประเภทการลงทะเบียน	จังหวัด	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล เด็กแรกเกิด	ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงทะเบียน	สถานะการลงทะเบียน	วันที่ลงทะเบียน	เดือนที่มีสิทธิ
1	หน่วยรับลงทะเบียน	อุบลราชธานี	ทน.อุบลราชธานี	เด็กหญิงเอวาริน เกษตรเวทิน	นายศักดิ์สิทธิ์ เกษตรเวทิน	อปท. บันทึก	19 มีนาคม 2567	มีนาคม
2	หน่วยรับลงทะเบียน	อุบลราชธานี	ทน.อุบลราชธานี	เด็กหญิงวรัญรดา เกษตรเวทิน	นายศักดิ์สิทธิ์ เกษตรเวทิน	อปท. บันทึก	19 มีนาคม 2567	มีนาคม
3	หน่วยรับลงทะเบียน	อุบลราชธานี	ทน.อุบลราชธานี	เด็กชายอนาวิล สุวรรณภู	น.ส.ปุณยนุช บุญเสนอ	อปท. บันทึก	26 มีนาคม 2567	มีนาคม
4	หน่วยรับลงทะเบียน	อุบลราชธานี	ทน.อุบลราชธานี	เด็กชายชิววัฒน์ สวัสดิพันธ์	นายชินวัฒน์ สวัสดิพันธ์	อปท. บันทึก	26 มีนาคม 2567	มีนาคม
5	หน่วยรับลงทะเบียน	อุบลราชธานี	ทน.อุบลราชธานี	เด็กชายมณฑล แสงจันทร์	นางรมย์สิริน วณิชพงศาโชค	อปท. บันทึก	29 มีนาคม 2567	มีนาคม

ข้อมูล ณ วันที่ ข้อมูล ณ วันที่ 01/04/2567 08:24

สำเนาถูกต้อง

(นางกาญจนา ศรีสง่า)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ